

Số: /BC- SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày

tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác đối ngoại năm 2022
và Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023

I. BỐI CẢNH TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm tình hình chung

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, phòng, chống thiên tai... theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các chương trình hợp tác, các dự án có nguồn vốn nước ngoài cụ thể: Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hủa Phăn (Lào) về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hoá - Hủa Phăn; Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” tỉnh Thanh Hóa, do Quỹ khí hậu xanh tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) - gọi tắt là dự án GCF; Dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam (VFBC)” tỉnh Thanh Hóa do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ - gọi tắt là dự án VFBC; Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển, vay vốn WB; Dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã – miền Trung Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa)...;

Công tác đối ngoại tại Sở Nông nghiệp và PTNT, đối với các dự án có nguồn vốn ODA được giao cho các Ban Quản lý do UBND tỉnh thành lập hoặc Ban quản lý dự án chuyên ngành; các dự án khác được giao trực tiếp cho các phòng, đơn vị thuộc Sở quản lý thực hiện; đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại được bố trí kiêm nhiệm tùy theo điều kiện, tình hình thực tế tại các phòng, đơn vị và chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Những thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi:

- Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, đường lối, văn bản định hướng, chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế là cơ sở thuận lợi để triển khai các hoạt động đối ngoại của các sở, ban, ngành và các địa phương.

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nhận thức rõ hơn và đánh giá cao vai trò của công tác đối ngoại trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Cán bộ chủ chốt của Ban Quản lý dự án chuyên ngành đã tham gia một số dự án ODA; kết quả hoạt động của các dự án này tại Thanh Hoá đều được Nhà tài trợ, Ban QLDA Trung ương đánh giá cao. Do đó, Ban Quản lý dự án chuyên ngành có rất nhiều kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện các dự án ODA của các tổ chức quốc tế.

2.2. Khó khăn:

- Công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào ngành nông nghiệp còn hạn chế, tác động của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến các hoạt động, tiếp xúc, đối ngoại.

- Cán bộ tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại là cán bộ kiêm nhiệm, chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ; việc theo dõi, cập nhật các quy định và tình hình công tác đối ngoại còn hạn chế.

- Việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình vùng biên giới được triển khai thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ đói nghèo cao, đời sống khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, hủ tục mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép có nguy cơ diễn biến phức tạp; năng suất cây trồng, vật nuôi thấp, tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật hạn chế, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh rừng, an ninh biên giới giữa hai tỉnh. Đường biên giới hai tỉnh dài với trên 213 km, diện tích rừng khu vực biên giới trên 33.800 ha và diện tích cỏ tranh, lau lách trên 23.000 ha, do đó nguy cơ cháy rừng rất cao, đặc biệt tại các bản, cụm bản của tỉnh Hòa Bình thường xuyên xảy ra tình trạng đốt nương, làm rẫy cháy lan vào rừng, tình trạng xâm canh, xâm cư, săn bắn, bẫy bắt, buôn bán trái phép động vật rừng vẫn còn xảy ra.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện đầy đủ và đúng theo chủ trương, định hướng, quy định của Đảng, các Quy định của Chính phủ về hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đến công chức, viên chức và người lao động của Chi cục, bao gồm: Hướng dẫn số 05- HD/BĐNTW ngày 26/3/2019 của Ban Đối ngoại Trung ương về thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối

ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI; Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3713-QĐ/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Tổ chức xây dựng, ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTPH-SNLHP-SNN&PTNTTH ngày 22/12/2021 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hòa Phấn; theo đó chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện biên giới tham mưu cho chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp BVR, PCCCR, PTR với các huyện, bản, cụm bản của Lào. Đồng thời tổ chức kiểm tra việc phối hợp bảo vệ rừng giữa các Hạt với các Đoàn Biên phòng trong công tác BVR, PCCCR khu vực biên giới hai tỉnh.

Đối với lĩnh vực Thủy sản tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng ngư dân về các quy định của Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn Luật và các quy định các quy định tại Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, các khuyến nghị về chống khai thác IUU của EC; hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

1. Kết quả triển khai kế hoạch đoàn ra/đoàn vào

- Đoàn ra: Số lượng đoàn ra 0.
- Đoàn vào: Số lượng đoàn vào 15.

(Chi tiết có Phụ lục 01 kèm theo).

- Tình hình đi nước ngoài của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý: không có cán bộ đi nước ngoài.

- Công tác quản lý cán bộ đi nước ngoài của Sở được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ quy định trước khi đi phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện đầy đủ công tác báo cáo sau khi kết thúc chuyến công tác.

- Công tác quản lý và sử dụng hộ chiếu công vụ: Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hộ chiếu công vụ theo đúng quy định tại Quyết định số 3713-QĐ/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Kết quả triển khai công tác hội nghị, hội thảo quốc tế

Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp BVR, PCCCR, PTR khu vực biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa - Hòa Phấn năm 2022 theo Kế hoạch số 60/KH-SNN&PTNT ngày 03/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT (Kế hoạch tổ chức hội nghị vào ngày 23/9/2022).

3. Kết quả ký kết thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế

3.1. Chương trình phối hợp số 01/CTPHSNLHP-SNN&PTN, ký ngày 22/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và Sở Nông lâm nghiệp tỉnh Hòa Phấn (Lào) về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR, PCCCR) vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hoá - Hòa Phấn

- Công tác chỉ đạo: Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho Huyện ủy, UBND 5 huyện biên giới của tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt kế hoạch phối hợp BVR, PCCCR, PTR với các huyện Xốp Bâu, Viên Xay và Sầm Tớ, tỉnh Hòa Phấn và Biên bản ghi nhớ về BVR, PCCCR, PTR giữa các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa với các bản, cụm bản thuộc các huyện, tỉnh Hòa Phấn năm 2022.

- Về phối hợp trao đổi thông tin: Năm 2022, hai bên đã duy trì đầu mối cung cấp, trao đổi thông tin theo các cấp đã được thiết lập các năm trước: 01 đầu mối cấp Sở, 05 đầu mối cấp huyện; 16 đầu mối cấp xã (Cụm bản) và 54 đầu mối tại thôn (bản). 2 Sở đã lựa chọn những cán bộ của Sở, huyện, xã, cụm bản và bản thông thạo 2 thứ tiếng để truyền đạt thông tin, nhằm khắc phục bất đồng ngôn ngữ, phát huy hiệu quả trong trao đổi thông tin về BVR, PCCCR, kết quả:

+ Ở cấp Sở: Lãnh đạo 2 Sở đã gặp trực tiếp 01 lần tại Thanh Hóa để trao đổi thông tin về công tác BVR, PCCCR và PTR; Chi cục Kiểm lâm (Thanh Hóa), Phòng Kiểm lâm (Hòa Phấn) tham mưu cho 2 Sở trao đổi thông tin bằng điện thoại được 6 lần và bằng văn bản được 02 lần.

+ Ở cấp huyện: Các huyện giáp ranh đã tổ chức cho các đoàn gặp gỡ trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm được 12 lần, định kỳ trao đổi thông tin hàng tháng bằng điện thoại và hàng quý bằng văn bản.

+ Ở cấp xã (cụm bản): 2 bên trao đổi thông tin bằng điện thoại và gặp trực tiếp 56 lần.

Khi có vụ việc đột xuất, khẩn cấp về cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn bán vận chuyển lâm sản, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng trái phép ở khu vực biên giới hai bên đã kịp thời thông tin ngay cho nhau bằng mọi hình thức để phối hợp hỗ trợ xử lý hiệu quả.

- Phối hợp trong phòng cháy chữa cháy rừng: Các huyện, xã biên giới đã chủ động xây dựng Phương án, Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo công tác BVR,

PCCCR, PTR; xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia CCR. Trong đó lực lượng có thể huy động ở cấp huyện và cấp xã trên 14.500 người, xe ô tô 102 cái, xe máy 2.646 cái và trên 12.290 máy móc, thiết bị và dụng cụ thô sơ chữa cháy rừng khác.

- Tổ chức bảo vệ rừng và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng khu vực giáp biên giới: Các huyện biên giới đã rà soát vùng trọng điểm về an ninh rừng, các tuyến trọng điểm vận chuyển, buôn bán, thâm lậu lâm sản, động vật hoang dã, khu vực biên giới trên địa bàn 16 xã của 5 huyện để xây dựng Phương án bảo vệ rừng; kiện toàn và duy trì hoạt động của 54 Tổ đội quần chúng BVR, PCCCR với gần 720 người tham gia, 16 trung đội Dân quân tự vệ với 348 người tham gia; phối hợp tổ chức tuần tra rừng song phương khu vực biên giới được 05 lần; lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Biên phòng và UBND các huyện biên giới tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng khu vực biên giới được 106 lần. Phát hiện và xử lý 10 vụ vận chuyển lâm sản thâm lậu từ Lào vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa; tịch thu 6,283 m³ gỗ xẻ các loại và 17.820 kg gỗ có hình thù phức tạp; phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 34,7 triệu đồng. Qua kiểm tra đã ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về quản lý BVR, PCCCR, PTR; an ninh rừng gắn với an ninh biên giới được giữ vững ổn định.

3.2 Thực hiện các dự án nguồn vốn ODA

(1) Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ Thanh Hóa (JICA2); (2) Dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của BĐKH cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam (gọi tắt dự án GCF, đang gia hạn đến tháng 6/2023); (3) Dự án Hiện đại hóa Ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (Gọi tắt dự án FMCR); (4) Nâng cấp hệ thống kênh TB Nam sông Mã, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7); (5) Dự án “Cải thiện Vệ sinh và Nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA”; (6) Dự án “ Mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt nông thôn tại thôn Thọ Vực, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc và thôn 5, xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa” do tổ chức VNHELP tài trợ một phần kinh phí. Các dự án ODA đang triển khai thực hiện đều tuân thủ chặt chẽ theo đúng Quyết định đầu tư, Hiệp định vay đã ký kết. Các dự án hoàn thành hoặc hợp phần dự án sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp, cải thiện điều kiện sinh kế, tăng thu nhập cho người dân.

4. Kết quả hoạt động đối ngoại khác:

Kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác khác

- Tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác với Công ty Canon Việt Nam hỗ trợ kinh phí chăm sóc, bảo vệ 110 ha rừng từ năm thứ 2 đến năm thứ 9, tại phân khu phục hồi sinh thái.

- Hợp tác trồng rừng với tổ chức Gaia tại VQG Bến En: tổng vốn đầu tư giai đoạn 2021- 2024 là: 15.620 USD. Dự án đã tạo công ăn việc làm cho 20 hộ dân tại thôn Thanh Bình, xã Tân Bình, huyện Như Xuân tham gia nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng năm 2022.

- Dự án GCF: Theo Văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thời gian thực hiện dự án là từ năm 2018-2021. Hiện tại, dự án chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn theo chấp thuận của nhà tài trợ.

- Dự án VFBC: Thực hiện Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án VFBC. Đến nay Dự án đã thực hiện được 70/98 hoạt động theo kế hoạch năm 2022, trong đó có 17 hoạt động hoàn thành. Một số kết quả tiêu biểu của Dự án đến thời điểm hiện tại: xác định được 7.702 ha rừng/07 cộng đồng để hỗ trợ quản lý; Bước đầu hỗ trợ công tác giao đất, giao rừng cho 01 cộng đồng với diện tích 352 ha; 129 người được đào tạo nâng cao năng lực; hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tính khả thi trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh; đào tạo nghề cho bà con về mây tre đan; Phê duyệt kế hoạch hành động thực thi pháp luật giai đoạn 2021 – 2025; Tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm lâm nghiệp: 04 lớp, 177 lượt người tham dự; Nâng cao năng lực truyền thông pháp luật: 02 lớp, 72 người; Hoàn thành nghiên cứu luật tục; Hội nghị xúc tiến đầu tư: 150 người tham dự; Ký thỏa thuận hợp tác với 02 công ty: Biomax Fuel, Lee & Carol; Hội thảo Du lịch sinh thái; Đề án Du lịch sinh thái Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Theo kế hoạch năm 2022, thông qua nhà thầu thực hiện DAI, Dự án sẽ giải ngân 422.273 USD, đến hết 30/6/2022 Dự án đã giải ngân được 53.800,82 USD.

- Năm 2022 đơn vị đã phối hợp trong việc tiếp nhận nguồn kinh phí tài trợ của tổ chức Gret (Pháp) (647.114.000 đồng) và triển khai thực hiện dự án: “Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”, dự án thực hiện trong 03 năm (2021-2023) trên địa bàn 05 xã: Thành Lâm, Thành Sơn, Cổ Lũng, Lũng Cao, Ban Công, huyện Bá Thước.

IV. HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, tồn tại

Công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào ngành nông nghiệp còn hạn chế.

Chưa tiếp tiếp cận đầy đủ các thông tin và đấu mối với các tổ chức và chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên.

2. Nguyên nhân

Công tác phối hợp trong xúc tiến đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài còn hạn chế; kinh phí dành cho công tác ngoại giao của ngành còn hạn hẹp.

Đội ngũ nhân lực tham mưu triển khai các hoạt động đối ngoại còn thiếu kỹ năng làm công tác ngoại giao nhất là về ngoại ngữ, kiến thức về luật kinh tế quốc tế,... do vậy chưa mang tính chủ động cao.

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động đối ngoại trong năm, nhất là việc thực hiện các kế hoạch đoàn ra, đoàn vào cũng như triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào ngành nông nghiệp.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2023

- Tiếp tục nắm vững chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; tăng cường các hoạt động đối ngoại, phối hợp triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại các sản phẩm nông sản có tiềm năng xuất khẩu.

- Nâng cao năng lực về chuyên môn, trình độ ngoại ngữ cho cán bộ cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc, tạo cơ sở cho công tác hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các dự án, lĩnh vực, phương thức hợp tác mới; tận dụng lợi thế của các FTA (CPTPP, EVFTA...) để củng cố các thị trường truyền thống và tiếp tục mở rộng thị trường; phục vụ và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp làm ăn với nước ngoài. Tìm kiếm và kêu gọi hỗ trợ dự án từ các nguồn quỹ Schimtz, tổ chức GIZ, FFI, Đại sứ quán Úc, New Zealand ..., phân tích, đánh giá tình hình thực tế để thúc đẩy sự quan tâm của các tổ chức nước ngoài trong thời gian tới. Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ các tổ chức Quốc tế đối với hoạt động phát triển kinh tế vùng đệm Khu bảo tồn, góp phần thúc đẩy cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái.

1. Dự kiến đoàn ra/đoàn vào

- Số đoàn ra: 1 đoàn.

- Số đoàn vào: 15 đoàn.

2. Dự kiến các hội nghị, hội thảo quốc tế có yếu tố nước ngoài: Không

3. Công tác ngoại giao kinh tế

Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào ngành nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện hợp tác với các đối tác nước ngoài theo bản thoả thuận hợp tác được ký kết đối với các dự án ODA. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm tài chính 2023.

4. Thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế

- Thực hiện tốt nội dung Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa và Sở Nông Lâm tỉnh Hòa Phấn về BVR, PCCCR vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hoá - Hòa Phấn năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án vốn ODA do Sở làm Chủ dự án; đấu thầu với nhà tài trợ, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam” tỉnh Thanh Hóa, do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ - gọi tắt là dự án VFBC.

- Tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác với Công ty Canon Việt Nam: Triển khai đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư năm 2023, tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023 theo thỏa thuận; đấu thầu với Quỹ Cacbon Fun, Tổ chức GIZ và các tổ chức khác trong việc đề xuất các chương trình dự án hỗ trợ đầu tư, phát triển Vườn Quốc gia Bến En và cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác với tổ chức Gret (Pháp) về việc thực hiện dự án: “Tăng cường và phát triển năng lực hành động cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm phát triển sinh kế và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”.

VI. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI

Để nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, cần phải thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại tại các Sở, ngành của tỉnh; đặc biệt là tiếng Anh cho cán bộ để tiếp cận, xây dựng các đề xuất viện trợ đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang quan tâm.

Xây dựng hệ thống quản lý và cung cấp thông tin về các tổ chức quốc tế đang hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, để các đơn vị nghiên cứu chủ động tiếp cận các tổ chức quốc tế.

Tăng cường quảng bá, giới thiệu năng lực, lĩnh vực cần sự viện trợ của các tổ chức đang hoạt động tại địa bàn Thanh Hóa, tạo cơ hội chia sẻ thông tin tranh thủ được sự hỗ trợ của các tổ chức trên thế giới.

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để Sở tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp về BVR, PCCCR vùng biên giới 2 tỉnh, nhằm vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, sự gắn bó của đồng bào khu vực biên giới; góp phần xây dựng khu vực biên giới ổn định, đoàn kết thống nhất, hợp tác toàn diện để phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 2 tỉnh Thanh Hóa - Hòa Phấn.

Bên cạnh việc đảm bảo an ninh quốc gia, đề nghị UBND tỉnh có cơ chế, chính sách phù hợp đối với các đơn vị ở vùng biên giới (như các ban quản lý rừng, khu bảo tồn...) có hoạt động đối ngoại, nhằm tạo điều kiện vừa đảm bảo an ninh quốc gia, vừa thực hiện tốt hoạt động đối ngoại tại Khu vực biên giới.

Các nguồn vốn ODA, phi chính phủ đầu tư cho các dự án, chương trình của tỉnh được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân nông thôn đặc biệt là nhân dân khu vực khó khăn về nguồn nước. Vì vậy, trong những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế tăng cường hỗ trợ nguồn vốn cho tỉnh để đầu tư công trình nước, công trình vệ sinh, đảm bảo các Chỉ tiêu đã cam kết với nhà tài trợ và hoàn thành kế hoạch Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn của tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả công tác đối ngoại năm 2022; phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch đối ngoại năm 2023, đề nghị Sở Ngoại vụ tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở (để b/cáo);
- Sở Ngoại vụ (để t/hợp);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Thuận

ĐOÀN VÀO**Phụ lục 01: Số lượng các đoàn vào cấp cục, vụ, sở, ngành, địa phương trực thuộc**

STT	Tên cơ quan/đơn vị	Số đoàn do cơ quan/đơn vị chủ trì đón	Số đoàn do cơ quan, đơn vị phối hợp đón	Số đoàn khác	Nguồn kinh phí		Trong/ngoài Kế hoạch	
					NSNN	Nguồn khác	Trong	Ngoài
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Phòng Kiểm lâm tỉnh Hòa Phăn (Lào)	01	0	0		X	X	
2	Đoàn chuyên gia Hàn Quốc (KOICA)	01	0	0		X		X
3	Văn phòng FAO do ông Ông Rémi Nono Womdim - Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam làm trưởng đoàn	01	0	0		X		X
4	Tập giáo dục KinderWorld (Singapore)	01	0	0		X		X
5	Đoàn cán bộ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga	01	0	0		X		X
6	Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển	01	0	0		X		X

7	Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam; Hà Lan	01	0	0		X	X	
8	Trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc, Trợ lý Tổng Giám đốc UNDP, Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UNDP; Srilanka	01	0	0		X	X	
9	DAI (Đơn vị thực hiện Dự án VFBC); Mỹ	01	0	0		X	X	
10	Preffered by Nature (đơn vị thực hiện Dự án VFBC); Đan Mạch	01	0	0		X	X	
11	Công ty Biomass Fuel; Nhật Bản	01	0	0		X	X	
12	Công ty Biomass Fuel; Nhật Bản	01	0	0		X	X	
13	Quỹ đầu tư Hàn Quốc (KIM)	01	0	0		X	X	
14	Preffered by Nature (đơn vị thực hiện Dự án VFBC); Đan Mạch	01	0	0		X	X	
15	Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên GAIA	01	0	0		X	X	

Phụ lục 02: Hội nghị/Hội thảo quốc tế

Stt	Tên/ Chủ đề hội nghị hội thảo	Tên cơ quan/tổ chức nước ngoài phối hợp thực hiện	Nội dung hoạt động	Số lượng đại biểu			Thời gian thực hiện	Địa điểm tổ chức	Kinh phí (triệu đồng)	Báo cáo	Hoạt động trong KH	Cấp cho phép	
				Người Việt Nam	Người nước ngoài								
					Ở trong nước	Từ nước ngoài vào							Đến từ các nước
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Hội nghị sơ kết	Phòng Kiểm lâm tỉnh Hủa Phăn (Lào)	Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp BVR, PCCCR, PTR khu vực biên giới 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022 và xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2023	66	0	24	CH DC ND LÀO	Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 24/9/2022	Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa	68,35	Báo cáo ngày 23/9/2022	x	Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa

Phụ lục 03: Bảng tổng hợp Kế hoạch đoàn ra năm 2023

TT	Tên đoàn	Danh nghĩa đoàn	Trưởng đoàn	Số thành viên	Đến nước	Đối tác làm việc	Nội dung hoạt động	Số ngày	Thời gian thực hiện	Nguồn kinh phí	Ghi chú
1	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa	Đoàn dự hội nghị Sơ kết	Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm	20	Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào	Phòng Kiểm lâm tỉnh Hòa Phăn	Hội nghị sơ kết công tác BVR, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng khu vực biên giới Thanh Hóa - Hòa Phăn năm 2023	04	Tháng 9/2023	Kinh phí sự nghiệp tỉnh	